
 
   

คำกล่าวเปิดการเสวนาวิชาการ 
เรื่อง “มองอนาคตด้วยข้อมูลประวตัิศาสตร์ : บทบาทของจดหมายเหตุ” 

ของ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. 

ณ ห้องประชุม @BOT ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
............................................................................. 

 

เรียน     คณุปรเมธี วิมลศิริ ท่านประธานกรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
           ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร  ดร. คริส เบเกอร์  ทา่นวิทยากรผู้ร่วมเสวนา 
             ผู้ดำเนนิรายการเสวนา และผู้มีเกยีรติทกุท่าน 
 

ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอยา่งยิ่งทีไ่ด้มาร่วมพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง  
“มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัตศิาสตร์ : บทบาทของจดหมายเหตุ” ที่จัดโดยหอจดหมายเหตุธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมจดหมายเหตุไทย เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยในปีนี้ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารที่เกิดจาก 
การดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการคัดเลือก ประเมินคณุค่า จัดเก็บ และจัดการตามหลกั
วิชาจดหมายเหตุ เพือ่รกัษาเอกสารสำคัญนั้นไว้ ให้สามารถเข้าถึงได้ในระยะยาว เป็นองค์ความรู้ 
เป็นหลักฐานอ้างอิงการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประวัติการดำเนินงานและ
พัฒนาการขององค์กร  

ตลอด 80 ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นหน่ึงในเสาหลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และในการดำเนินภารกจิดังกล่าว เราต้องใช้ข้อมูลในการทำความเข้าใจ
บริบทของโจทย์ทางเศรษฐกิจ พิจารณาปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต ทัง้ของประเทศไทยและของต่างประเทศ ซึ่งหอจดหมายเหตุเป็นแหล่งขอ้มูล 
ที่มีคณุค่า ช่วยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถนำข้อมูลปฐมภมูิมาใช้ในการค้นคว้า และ
พัฒนาต่อยอด  

    นอกจากนี้ จดหมายเหตุยังมีส่วนในการส่งเสรมิธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของการ 
ทำงาน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการของเราได้ อันเป็นการเสรมิสรา้งความเชื่อมั่น
ของสาธารณชนต่อธนาคารกลางและองค์กร ทีท่ำหน้าที่กำกับดูแลเสถยีรภาพของระบบการเงนิ
และสถาบันการเงิน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

 



     

ปัจจุบัน การเก็บรักษาจดหมายเหตุ ไม่วา่ทีอ่ยู่ในรูปเอกสารกระดาษ หรือที่เป็นไฟล์
ดิจิทัล รวมถึงการประมวลผลข้อมลูจำนวนมหาศาลหรอืที่เรียกกันว่า big data จากจดหมายเหตุ 
ถือเป็นความท้าทายอยา่งยิ่งต่อการทำหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ โดยจะต้องทำการศึกษาพัฒนา
และปรับปรุงงานจดหมายเหตุ ด้วยการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาเพิม่ประสทิธิภาพ เพือ่ช่วยให้
การอ้างอิงมีความสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์มากขึ้น 

งานเสวนาในวันนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคญัของจดหมายเหตุ  
และการพัฒนางานจดหมายเหตุด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมยั  นอกจากผูม้าร่วมงานจะได้รับความรู้ 
จากท่านผู้กล่าวปาฐกถาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านแล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งทรัพยากรจดหมายเหตุด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ที่ผู้เชี่ยวชาญของหอจดหมายเหตุ 
ชั้นนำของไทยมาแนะนำให้รู้จัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นควา้ วิจัย ต่อไป  

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคณุท่านผู้กล่าวปาฐกถา วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ผูด้ำเนินรายการ
เสวนา ผู้เชี่ยวชาญของหอจดหมายเหตุ และทกุท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน  บัดนี้ ได้เวลาอัน
สมควรแลว้ ดิฉันขอเปิดงานเสวนาวิชาการในวนันี้อย่างเป็นทางการค่ะ 

ขอบคุณค่ะ 
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